

PHÁT BIỂU CỦA TS LÊ MẠNH HÙNG QUYỀN TỔNG CỤC TRƯỞNG TCTK TẠI LỄ KỶ NIỆM 25 NĂM VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ

Viện Khoa học Thống kê trải qua 25 năm xây dựng và phát triển đã trưởng thành và có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của ngành thống kê nước ta. Thống kê nước ta đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ vươn lên đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thông tin của Trung ương Đảng và Chính phủ, của các ngành, các cấp chính quyền địa phương, xứng đáng là công cụ quan trọng phục vụ điều hành quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. Trong quá trình phát triển, nhất là trong thời kỳ đổi mới, ngành thống kê đã từng bước đổi mới về phương pháp nghiệp vụ, về chế độ báo cáo, điều tra, từng bước tiếp cận với khoa học thống kê thế giới và thực tiễn Việt Nam. Trong những thành tựu đó, Viện Khoa học Thống kê đã có những đóng góp có ý nghĩa. Nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp tổng cục và cấp cơ sở đã được tổ chức nghiên cứu và kết quả của nhiều đề tài đã được ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn. Thành tích của Viện Khoa học Thống kê đã được đánh giá cao và Viện đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba. Tôi đề nghị các quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn nhiệt liệt hoan nghênh và chúc mừng những thành tích và vinh dự lớn lao của Viện Khoa học Thống kê. Những thành tích đó là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu của nhiều thế hệ cán bộ công tác tại Viện, là sự phối hợp chặt chẽ của các Vụ, Cục, các đơn vị trong ngành, sự hợp tác và giúp đỡ của các cơ quan chức năng, các nhà trường như Bộ Khoa học, Công nghệ và

Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân và nhiều cơ quan, nhà trường khác. Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu mà các cơ quan đã dành cho Viện Khoa học Thống kê và mong rằng sự hợp tác giúp đỡ đó sẽ được tiếp tục với mức độ ngày càng cao hơn.

Thống kê là môn khoa học ứng dụng, nghiên cứu khoa học thống kê là nhằm ứng dụng nhanh chóng, có hiệu quả những thành tựu khoa học thống kê, tin học, khoa học kinh tế,... vào lĩnh vực thống kê thực tiễn của nước ta, thúc đẩy công tác thống kê phát triển, nâng cao chất lượng thông tin thống kê, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê. Do đó, hoạt động của Viện Khoa học Thống kê cần gắn chặt với hoạt động thống kê thực tiễn, bám sát chương trình công tác của toàn ngành nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của nghiên cứu khoa học thống kê. Nội dung nghiên cứu khoa học thống kê cần tập trung vào các trọng tâm sau đây:

1. Nghiên cứu đề xuất những vấn đề có tính chiến lược, những chương trình dài hạn phát triển công tác thống kê

2. Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp thống kê tiên tiến có tác dụng nâng cao chất lượng công tác thống kê như: Các vấn đề về hệ thống chỉ tiêu, phương pháp tính, phương pháp điều tra, phương pháp phân tích, dự báo thống kê,...

3. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê

Bên cạnh nhiệm vụ chính là nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học Thống kê cần làm tốt hơn công tác thông tin khoa học, tham gia tích cực hơn nữa vào công tác đào tạo cán bộ thống kê, gồm đào tạo lại và đào tạo nâng cao. Để làm tốt nhiệm vụ của mình, trên cơ sở có sự hợp tác, giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài ngành, yếu tố quan trọng chính là nội lực của Viện. Do đó, phát triển nguồn nhân lực của Viện là hết sức quan trọng. Viện cần có đội ngũ nghiên cứu viên và cán bộ

có chất lượng, vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, ngoại ngữ và nhất là tâm huyết với công việc, với sự nghiệp khoa học của ngành.

Nhân buổi lễ trọng thể này, thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, tôi gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tới các thế hệ cán bộ của Viện, chúc Viện Khoa học Thống kê hoàn thành tốt nhiệm vụ, vươn lên mạnh mẽ hơn, xứng đáng là Viện nghiên cứu khoa học đầu ngành thống kê, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển công tác thống kê của nước ta.